



คุณ.....

อายุ 47 ปี 8 เดือน 7 วัน

เกิด ตรงกับวันจันทร์

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2508

เทียบกับปฏิทิน 100 ปีคือ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. ตรงกับ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเส็ง จ.ศ.1327

ปีปัจจุบันท่านอายุ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเส็ง ตรงกับ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเส็ง ตรงกับ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2556

\*วันเกิดที่แท้จริงของท่านคือ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเส็ง จะสังเกตว่าวันทางจันทรคติจะไม่เคลื่อนแม้จะเปลี่ยนไปกี่ปีก็เดือนก็ตามสิ่งที่ยืนยันได้

คือ วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ ลอยกระทง พระจันทร์จะเต็มดวงเสมอ แต่วันที่ตามปฏิทินสากล วันที่ (1-31)กับวันเกิด (อาทิตย์-เสาร์)จะไม่ตรงกันในแต่ละปี \*\*

เดือน	ช่วงเดือน			คำพยากรณ์	
	พ.ศ.	เริ่มวันที่	ถึงวันที่		
				ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจสักเล็กน้อยว่าชีวิตคนเราก็มีฤดูกาลหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามวัฏจักรในรอบ ๑๒ เดือน แต่ละเดือนจะต้องเข้าสู่ด้านชีวิตต่าง ๆ ทั้งดีและไม่ดี หากคำพยากรณ์ในรอบพยากรณ์ใดเป็นคุณหรือได้ประโยชน์ก็จงมองหาวิธีและช่องทางเพื่อให้เกิดผลตามนั้นดังสุภาษิตไทยที่กล่าวไว้ว่าขึ้นให้รีบตัก หากเดือนใดไม่ดีหรือมีผลร้ายก็ไม่ต้องไม่ประมาท ระมัดระวังมากขึ้น รอบคอบมากขึ้น หาวิธีหรือแนวทางแก้ไข ซึ่งจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ การสะเคราะห์หรือการแก้กรรมใด ๆ ก็เริ่มต้นจากการแก้ไขที่ตัวเองเป็นสำคัญ การพยากรณ์จะเริ่มพยากรณ์จากช่วงเดือนปัจจุบันเป็นต้นไป รวม ๑๒ เดือน (ดูจากเนินในมือและลายมือ)	
๗				ท่านเกิด ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเส็ง จ.ศ.1327 ตรงกับ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2508 แต่ปีนี้ตรงกับ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2555	
	จ/ศุก	ท่านอายุเริ่มตั้งแต่ (รอบ ๑ เดือนเริ่ม)	21-พ.ศ. ขึ้น 1 ค่ำ	18-มิ.ย.	วันเกิดตามวันจันทรคติคือวันเกิดที่แท้จริงของท่าน ซึ่งปัจจุบันท่านควรคำนึงวันที่ปรากฏด้านบนนี้ (แต่ละปีจะเคลื่อนได้) การทำนายตามประเพณี เพื่ออุทิศส่วนบุญให้กับบิดามารดา บุพการี ผู้มีอุปการคุณทั้งหลาย รวมถึงกรรมนายเวร ก็จะเป็นการดี คำพยากรณ์สำหรับรอบคำทำนายนี้ เข้าสู่เนินจันทร์ เป็นช่วงเวลาที่ท่านมีความผืนความสุขกับจินตนาการ ท่านจะมีอารมณ์ที่เบิกบานเป็นสุข ออกกำลังกายเป็นเด็ก มีเวลาวิ่งเล่น ทำอะไรตามใจตัวเองหรือให้รางวัลกับตัวเอง ท่านก็สามารถทำได้ ช่วงเวลานี้จึงใช้เวลาให้สบาย ๆ พักผ่อนท่องเที่ยว เพลิดเพลินแล้วท่านจะได้พบจินตนาการแปลกใหม่ หรือค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ก็เก็บสะสมไว้ เพื่อนำไปสานต่อให้เกิดเป็นจริงได้ในภายภาคหน้า เพราะในรอบคำทำนายนี้เป็นช่วงเวลาที่เปิดใจสบาย คนเราก็มักจะคิดหรือมีไอเดียดี ๆ ตอนที่มีความสุขสบาย ๆ อย่างนี้แหละ เหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับท่านในรอบคำทำนายเดือนนี้คือ
๘	8-8	19-มิ.ย.	18-ก.ค.	ผ่านช่วงเวลาแล้วไม่พยากรณ์	
		19-ก.ค.	17-ส.ค.		
๙		18-ส.ค.	15-ก.ย.	ผ่านช่วงเวลาแล้วไม่พยากรณ์	
๑๐		16-ก.ย.	15-ต.ค.	ผ่านช่วงเวลาแล้วไม่พยากรณ์	
๑๑		16-ต.ค.	13-พ.ย.	ผ่านช่วงเวลาแล้วไม่พยากรณ์	
๑๒	เส/กฏุมภะ	14-พ.ย.	13-ธ.ค.	ผ่านช่วงเวลาแล้วไม่พยากรณ์	
๑	2555-56 เนป./สหัชชะ	14-ธ.ค.	11-ม.ค.	ในรอบคำทำนายนี้ท่านได้รับอิทธิพลจากเนินเนปจูน เนินจันทร์ และอยู่ภายใต้อิทธิพลของเนินอาทิตย์ หรืออาทิตย์ให้คุณ ไม่ว่าจะเดินทางไปหรือจะกระทำการใด ๆ มักจะเป็นจุดเด่นเป็นเป้าสายตาและได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ดังนั้นจึงเหมาะกับการประชาสัมพันธ์ตัวเอง ประชาสัมพันธ์ผลงาน หากค้าขายก็ได้เวลาออกร้านปิดตัว หากจะขายทรัพย์สินก็ขึ้นป้ายติดประกาศ หรือทำโฆษณา ทั้งหลายทั้งหมดจะส่งผลดีต่อตัวท่าน หน้าที่การงานและธุรกิจของท่าน หน้าที่งานนี้ ท่านยังมีโอกาสในการเดินทาง การได้มาซึ่งเครดิตและโชคลาภก็อาจเกิดขึ้นด้วยรอบคำทำนายนี้ ส่วนผลสืบเนื่องจากการกระทำจะส่งผลสูงที่สุดในเดือนที่สามหลังจากนี้ เหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดในรอบคำทำนายเดือนนี้คือการวิ่งเต้นการประสานงาน การเจรจาในช่วงนี้จะส่งผลดีและมีโอกาสสำเร็จ และก้าวหน้าดีต่อเนื่อง ชีวิตเหมาะกับการเริ่มต้นและการเปลี่ยนแปลง เกร็ดคิด วิงเดินสำเร็จ	

๒	ร.อ.ส/ปีตคานี	12-ม.ค.	10-ก.พ.	<p>ในรอบคำทำนายนี้ท่านอยู่ในพื้นที่ราบอังคารสูง จึงต้องต่อสู้หรือดิ้นรนเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ มองเห็นความสำเร็จอยู่ข้างหน้า ท่านจึงเดินเครื่องอย่างเร่งรีบเพื่อไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ การทำงานที่หนักและเร่งรีบอย่างต่อเนื่องจะทำให้ท่านเจ็บป่วยหรือไม่สบายได้ หรืออาจผิดพลาดได้ ดังนั้นต้องดูแล และให้ความสำคัญกับสุขภาพไว้ด้วย รวมถึงต้องรอบคอบและมีสติในการคิดการ ทำเพราะทั้งหมดจะส่งผลกระทบต่อไปยังคู่ครอง หุ่นส่วน เพศตรงข้าม กระทั่งศัตรูคู่แข่ง พร้อมทั้งจะเป็นคู่กรณีวิาทะได้เสมอ <b>เหตุการณ์สำคัญในรอบคำทำนายเดือนนี้คือ ได้รับการสนับสนุนดี มีโอกาสประสบความสำเร็จได้ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ แต่มีศัตรูคู่แข่งที่อาจทำให้เกิดปัญหาข้างเคียงได้จึงต้องทำอะไรด้วยความรอบคอบและเป็นลักษณะที่อาจไม่เปิดตัวเปิดเผยในเป้าหมาย (ศัตรูจะรู้หาทางขัดขวาง)</b></p>
๓	อา/ลาภะ	11-ก.พ.	11-มี.ค.	<p>ในรอบคำทำนายนี้ท่านได้รับอิทธิพลจากเนินอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเด่น และยังห้อมล้อมด้วยเนินเสาร์และเนินพุธ ปกติแล้วช่วงรอบระยะเวลาพยากรณ์นี้ จะได้รับความสุขความสำเร็จ จากหลายทาง ทั้งชื่อเสียง เงินทอง ความรัก แต่จะมากน้อยขึ้นอยู่กับอิทธิพลของเนินและเส้นอาทิตย์ (ถ้าไม่ดีผลที่เกิดก็ตรงกันข้าม) เป็นช่วงเวลาเฉลิมฉลองความสำเร็จจากการได้รับรางวัลหรือการได้รับเงินทองสิ่งของ หรือการได้รับอะไรอย่างที่เราเรียกว่าเกินคาด เกิดจากสิ่งๆที่สร้างสมมาส่วนหนึ่งและโชคกลางที่ช่วยเพิ่มเติมให้อีกแรงหนึ่ง ย้อนหลังไปสัก ๒ รอบคำทำนาย หากท่านได้เตรียมการไว้ดี เดือนนี้ก็จะส่งผลดีให้ท่านด้วย <b>เหตุการณ์สำคัญในรอบคำทำนายนี้คือสำเร็จสมหวังดังที่ตั้งหวังไว้ รวมถึงมีโชคกลางด้วย ปลายๆรอบคำทำนายนี้ รอบคอบระวังผิดพลาดเสียหายนะ</b></p>
๔	ศุก/วินาสนะ	12-มี.ค.	10-เม.ย.	<p>ในรอบคำทำนายนี้ท่านได้รับอิทธิพลจากเนินศุกร์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อน ช่วงเวลาของครอบครัวและความรัก การพักผ่อนเดินทางท่องเที่ยวหรือการมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทุกคนในครอบครัวมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานให้ชีวิตรัก ชีวิตคู่ ชีวิตครอบครัวมีความสุข ความเข้าใจและมั่นคงขึ้น ครอบครัวให้หมายความรวมถึงบริวารคือองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในชีวิตเปรียบได้กับรถยนต์จะแล่นไปได้ด้วย ๔ ล้อและองค์ประกอบอื่น ๆ ซึ่งครอบครัวก็คือส่วนหนึ่งที่สำคัญ ที่ทำให้แล่นไป จงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ชีวิตเรามีหลายด้านหลายมิติที่ต้องดูแลและให้ความสำคัญไปพร้อม ๆ กัน หนึ่งในรอบคำทำนายนี้ก็มีด้านลบที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วย ความสิ้นสุด ทัศนคติต่าง ๆ ดังนั้นต้องรอบคอบในการดำเนินชีวิต มีสติกับสิ่งที่คิดที่ทำอะไรเสมอ ๆ <b>เหตุการณ์สำคัญในรอบคำทำนายเดือนนี้คือปกติ มีโอกาสพักผ่อนท่องเที่ยว ไปทำบุญเป็นช่วงเวลาที่ดี ระวังสุขภาพรวมถึงเรื่องอาหารการกิน</b></p>
๕	อึ้ง.ต/พันธุ	11-เม.ย.	9-พ.ค.	<p>ในรอบคำทำนายนี้ท่านได้รับอิทธิพลจากเนินอังคารต่ำ อยู่กึ่งกลางระหว่างเนินศุกร์กับเนินพฤหัสบดี ท่านจึงวุ่นวายสับสนหลายเรื่องในทางด้านชีวิต ไหนจะเรื่องหน้าที่การงานเร่งรัดหรือมากขึ้น เรื่องส่วนตัว เรื่องครอบครัวคนรักและจิตใจ มีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขยุ่งยากหลายอย่างหลายทางพร้อมกัน จึงเป็นต้นเหตุทำให้ท่านอารมณ์ขุ่นมัว หากตั้งสติไม่มีความมุมานะไม่ไ้จะเสียหาย หรือมีอุบัติเหตุได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำให้เย็นและรอบคอบเข้าไว้ ระวังลำดับความสำคัญของปัญหา เร็ว ช้า หนัก เบา แล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี <b>เหตุการณ์สำคัญในรอบคำทำนายของเดือนนี้คือปัญหาอุปสรรคมีมากต้องรอบคอบในการแก้ไขหรือตัดสินใจ การเดินทางระวังอุบัติเหตุ ปัญหายุ่งยากหรือเกินกำลังผู้ใหญ่ว่างช่วยได้ ระวังเพศตรงข้ามทำให้เสียหาย</b></p>
๖	พฤ./มรณ	10-พ.ค.	8-มี.ย.	<p>ในรอบคำทำนายนี้ท่านได้รับอิทธิพลจากเนินพฤหัสบดี ทุกอย่างที่เกิดขึ้น หรือปัญหาใด ๆ ที่มีอยู่ท่านก็จะสามารถแก้ไขจัดการให้ลุล่วงได้เป็นอย่างดี การตัดสินใจใด ๆ หากรอบคอบไตร่ตรองดีแล้วจะเกิดประโยชน์ดีมาก ในรอบคำทำนายนี้การตัดสินใจใด ๆ หรือการกระทำใด ๆ จะเป็นเรื่องที่มีก็จะเกี่ยวข้องกับการสิ้นสุดหรือจบลง โดยดีตราบใด ดังนั้นประสบการณ์ ความรู้ความสามารถจะช่วยให้ลดความรุนแรงหรือสูญเสียได้ <b>เหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดในรอบคำทำนายของเดือนนี้คือการตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลงใดๆ มีผลกับอนาคตและต่อเนื่องจึงต้องรอบคอบทบทวนให้ดี โดยรวม ๆ แล้วประสบความสำเร็จดี</b></p>
๗				<p>ท่านเกิด วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2508 ตรงกับ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเส็ง จ.ศ.1327 แต่ปีนี้ตรงกับ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2556</p>
๗	ท่านายเริ่มตั้งแต่ (รอบ ๑ เดือนเริ่ม) จ/ศุก	9-มี.ย. ขึ้น 1 ค่ำ	7-ก.ค.	<p>วันเกิดตามวันจันทร์คตินี้วันเกิดที่แท้จริงของท่าน ซึ่งปัจจุบันท่านตรงกับวันที่ปรากฏด้านบนนี้ (แต่ละปีจะเคลื่อนได้) การทำบุญตามประเพณี เพื่ออุทิศส่วนบุญให้กับบิดามารดา บุพการี ผู้มีอุปการคุณทั้งหลาย รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวร ก็จะเป็นการดี คำพยากรณ์สำหรับรอบคำทำนายนี้ เข้าสู่เนินจันทร์ เป็นช่วงเวลาที่ท่านมีความผืนความสุขกับจินตนาการ ท่านจะมีอารมณ์ที่เบิกบานเป็นสุข ออกกำลังกายเป็นเด็ก มีเวลาว่างเล่น ทำอะไรตามใจตัวเองหรือให้รางวัลกับตัวเอง ท่านก็สามารถทำได้ ช่วงเวลานี้จึงใช้เวลาให้สบาย ๆ พักผ่อนท่องเที่ยวเฉลิมฉลอง แล้วท่านจะได้พบจินตนาการแปลกใหม่ หรือค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ก็เก็บสะสมไว้ เพื่อนำไปสานต่อให้เกิดเป็นจริงได้ในภายภาคหน้า เพราะในรอบคำทำนายนี้เป็นช่วงเวลาที่จะเปิดใจสบาย คนเราก็มักจะคิดหรือมีไอเดียดี ๆ ตอนที่มีเวลาสบาย ๆ อย่างนี้แหละ <b>เหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับท่านในรอบคำทำนายเดือนนี้คืออายุเริ่มต้น 48 ปีต้องต่อสู้และเหนื่อยแต่จะประสบความสำเร็จมากทั้งเกียรติยศความสำเร็จ ภาคภูมิใจในปี อายุ 49 ดังนั้นจงมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดี ๆ หลายอย่างรวมถึงการเดินทางไกลด้วย</b></p>

๘	อ.ส/คณ	8-ก.ค.	6-ส.ค.	ในรอบคำทำนายนี้เป็นช่วงเวลาที่ท่านมีพลังทั้งกาย ทั้งใจ มีแรงขับเคลื่อนที่จะกระทำการใด ๆ ให้เกิดผลสำเร็จ เนื่องจากท่านได้รับอิทธิพลจากเนินอังคารสูง มีอิทธิพลที่จะทำให้ท่านใจร้อน เร่งรีบ ต้องการจัดการหรือแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จลุล่วง แต่ให้ระวังและเตือนตนไว้ว่า ช่วงเวลานี้จะยังไม่เกิดผลหรือการตอบแทนที่แน่ชัด หากจะเป็นหรือเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องโชคหรือความไม่แน่นอน ท่านจงเตรียมการหรือวางแผน คิดหลาย ๆ อย่างหลาย ๆ วิธี เลือกที่เห็นว่าดีและเหมาะสมที่สุดเพื่อเริ่มดำเนินการในเดือนถัดไปจากนี้ หากว่าท่านดำเนินการเองโดยไม่มีหุ้นส่วนก็ดำเนินการได้ตั้งแต่ปลายวคคำทำนายนี้ แต่ถ้าหากท่านมีหุ้นส่วน หรืองานที่จะทำมีส่วนหรือเกี่ยวข้องกับคนอื่น หรือต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมากหรือบุคคลอื่น ก็ให้เริ่มต้นแบบไม่ต้องเร่งรีบจะเกิดผลดีได้มากกว่า <b>เหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับท่านในรอบคำทำนายเดือน นี้คือปกติดี รอบคอบในการวางแผนการตัดสินใจ มีโอกาสที่จะได้แบบเกินเป้าหมาย</b>
๙	พุ/ปุด	7-ส.ค.	4-ก.ย.	ในรอบคำทำนายนี้ท่านได้รับอิทธิพลจากเนินพุธ และสนับสนุนด้วยอิทธิพลของเนินอาทิตย์และเนินอังคารสูง เป็นช่วงเวลาที่ท่านมีข้อมูลและการเตรียมการที่พร้อมเพื่อดำเนินการใด ๆ หากท่านจะทบทวนความคิดความนึกจากช่วงเวลาเดือนเกิด และนำมาวางแผนต่อในเดือนที่ผ่านมา มาถึงขณะนี้ก็คือรอบคำทำนายที่สาม ท่านก็คงพร้อมจะดำเนินการ ช่วงเวลานี้ท่านได้รับอิทธิพลจากดาวพุธ ส่งผลให้ท่านมีความมั่นใจในข้อมูล มั่นใจในการพูดการเจรจาต่อรอง ซึ่งจะส่งผลให้ท่านประสบผลสำเร็จได้ และมีอะไรใหม่เกิดขึ้นในช่วงนี้ อนึ่งเรื่องคนรัก ความรักคู่ครองมักมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตในช่วงนี้ <b>เหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในรอบคำทำนายของเดือนนี้คือความสำเร็จที่เกิดจากการกระทำที่ดี รวมถึงโชคลาภก็มีมาสมทบ มีโอกาสดีและมีอะไรใหม่เพิ่มเติม ระวังปัญหาข้อขัดแย้งในบริวารและครอบครัว</b>
๑๐	พล./อริ	5-ก.ย.	4-ต.ค.	ในรอบคำทำนายนี้ ท่านได้รับอิทธิพลจากเนินพฤหัสบดีหรือดาวแห่งหลักทรัพย์ ส่งผลให้ท่านคิดทบทวนถึงเรื่องทรัพย์สินเงินทองที่ท่านมีอยู่หรือกำลังอยากได้ อยากมี เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินเงินทอง หน้าที่การงาน หากจะมีการปรับปรุงแปลงใด ๆ การวิ่งเต้น การโยกย้าย รวมถึงความเกี่ยวข้องกับญาติมิตร บริวาร คู่ครอง กิจงานในช่วงเดือนนี้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่กำลังมาแล้วให้เกิดประโยชน์กับตัวท่าน <b>เหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในรอบคำทำนายของเดือน นี้คือโอกาสในการได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทอง การซื้อขายแลกเปลี่ยน การเดินทางที่ดี ช่วงนี้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมและดีขึ้น เรื่องเอกสาร นิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ต้องรอบคอบ สุขภาพก็ต้องให้ความสำคัญ</b>
๑๑	ร-อด./กรรม	5-ต.ค.	2-พ.ย.	ในรอบคำทำนายนี้ท่านได้รับอิทธิพลจากราบอังคารดำหรือดาวอังคาร และดาวเสาร์ จึงทำให้ท่านมีอะไรที่กดดันให้ท่านเดือดเนื้อร้อนใจหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นความรัก หน้าที่การงาน การแข่งขัน การได้มาซึ่ง ทรัพย์สินเงินทอง ชื่อเสียงเกียรติยศ ทำให้ทุกข์ให้เครียด ทำให้กายใจไม่สงบ อย่างไรก็ตามมันก็เป็นเพียงช่วงเวลาของรอบคำทำนายนี้ ดังนั้นในรอบก่อน ๆ แก้ปัญหาและดำเนินชีวิตอย่างใจเย็นและมีสติ อย่าวีรอน ระวังระวังตัว รวมถึงเรื่องสุขภาพด้วยก็ต้องใส่ใจดูแล <b>เหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในรอบคำทำนายของเดือน นี้คือหน้าที่การงานมีมาก การจกมีมาก การแข่งขันสูง ดังนั้นต้องรอบคอบในการดำเนินงานและการตัดสินใจ การเดินทางระวังอุบัติเหตุ</b>
๑๒	เส/กฤมกะ	3-พ.ย.	2-ธ.ค.	ในรอบคำทำนายนี้ท่านได้รับอิทธิพลจากเนินเสาร์ ซึ่งอยู่ระหว่างเนินพฤหัสบดีกับเนินอาทิตย์ ดังนั้นความสุขความทุกข์ ความสำเร็จ ความสมหวังความคิดหวังจะเกิดขึ้นได้ด้วยอิทธิพลดังกล่าว จงดำเนินชีวิตอย่างรอบคอบและระมัดระวังเรื่องรายรับ รายจ่าย เรื่องทรัพย์สินเงินทอง การลงทุน-ผลตอบแทนต่าง ๆ จะเกิดขึ้นจากการกระทำที่ผลสืบเนื่องมา และผลจากที่ทำไว้ในปัจจุบัน <b>เหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในรอบคำทำนายนี้คือได้รับผลตอบแทนที่เป็นทั้งความสำเร็จที่เป็นทรัพย์สินหรือเงินรวมถึงความภาคภูมิใจ ส่วนการใช้จ่ายการลงทุนต้องวางแผนให้รอบคอบ</b>
๑	เนป./สหัสชะ	3-ธ.ค.	31-ธ.ค.	ในรอบคำทำนายนี้ท่านได้รับอิทธิพลจากเนินเนปจูน เนินจันทร์ และอยู่ภายใต้อิทธิพลของเนินอาทิตย์ หรืออาทิตย์ให้คุณ ไม่ว่าจะท่านจะเดินทางหรือจะกระทำการใด ๆ มักจะเป็นจุดเด่นเป็นเป้าสายตาและได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ดังนั้นจึงเหมาะกับการประชาสัมพันธ์ตัวเอง ประชาสัมพันธ์ผลงาน หากค้าขายก็ได้เวลาออกร้านปิดตัว หากจะขายทรัพย์สินก็ขึ้นป้ายติดประกาศ หรือทำโฆษณา ทั้งหลายทั้งหมดจะส่งผลดีต่อตัวท่าน หน้าที่การงานและธุรกิจของท่าน หุ้นส่วน พี่น้อง ท่านยังมีโอกาสในการเดินทาง การได้มาซึ่งเครดิตและโชคลาภก็อาจเกิดขึ้นด้วยรอบคำทำนายนี้ ส่วนผลสืบเนื่องจากการกระทำจะส่งผลสูงที่สุดในเดือนที่สามหลังจากนี้ <b>เหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดในรอบคำทำนายเดือนนี้คือการเริ่มต้น การเดินทางต่างเกิดขึ้นได้ เครดิตดี โอกาสในการวิ่งเต้น การเปลี่ยนแปลง มีโอกาสในการเดินทางไกล เตรียมพร้อมเรื่องสุขภาพไว้</b>

อ.ธนพงศ์ หลักษณ์กรพล โทร.081 920 9349  
 พยากรณ์วันที่ line.089 533 9903  
 www.handhoro.com email:handhoro99@gmail.com



